



เลขที่รับ 8972
 วันที่ 10 พ.ค. 2560 เวลา 17.15
 สำนักปลัด กองกิจการนิสิต กองแผนงาน กองคลัง
 สำนักการช่าง กองส่งเสริม สำนักการศึกษาระหว่างประเทศ
 กองการเจ้าหน้าที่ กองพัสดุ หน่วยบรรณารักษ์

กองการเจ้าหน้าที่
 สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๒ เวลา.....
 ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ก.จ.บ.
 ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร
 ฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม

ที่ ศธ ๐๕๑๔.๑.๕๐/ว ๑๑๘๘

๙ ตุลาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม

เรียน นายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักสูตร "เพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านการสื่อสาร พัฒนาบุคลิกภาพด้านการพูด เพื่อพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" จำนวน ๑ ชุด

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานราชการที่มีภารกิจตามกฎหมายปริมาณมากและมีอำนาจหน้าที่ที่หลากหลายในการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชน และแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งอาจทำให้ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการส่วนท้องถิ่น เกิดปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน โดยเฉพาะในเรื่องการติดต่อสื่อสารกับประชาชนในเขตพื้นที่และภายในองค์กร อันเป็นเหตุให้เกิดความเข้าใจผิดและเป็นภาพลักษณ์ที่ไม่ดีต่อหน่วยงาน ทำให้เกิดความเสียหายกับองค์กรและบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น เพื่อให้บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความพร้อมที่จะปรับตัวตามสภาพแวดล้อมใหม่ตามสถานการณ์ปัจจุบันจึงต้องมีการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ในด้านทักษะการพูด การสื่อสารที่ดีและเพิ่มสมรรถนะด้านบุคลิกภาพที่เหมาะสมในการบริหารงานและทรัพยากรทุกประเภทขององค์กรให้เกิดประสิทธิภาพต่อการขับเคลื่อนภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์และนโยบายของทางรัฐบาล

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้จัดทำหลักสูตร "เพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านการสื่อสาร พัฒนาบุคลิกภาพด้านการพูด เพื่อพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" จำนวน ๘ รุ่น ซึ่งทางสถาบันฯ ได้เชิญวิทยากรผู้มีประสบการณ์และชำนาญด้านการสื่อสารจากกรมประชาสัมพันธ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาเป็นวิทยากร (รูปแบบการบรรยายประกอบด้วยเนื้อหาเข้มข้นและฝึกปฏิบัติพร้อมจำลองสถานการณ์จริงเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานอย่างเป็นรูปธรรม) ทั้งนี้ มีค่าลงทะเบียน ท่านละ ๓,๙๐๐ บาท (สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมสามารถเบิกจ่ายค่าลงทะเบียนได้เต็มจำนวนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ หมวด ๒ ข้อ ๒๘ (๑) และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ฯ โทร ๐๔๓-๒๐๓-๒๔๕-๖ E-mail: ihrd@kku.ac.th หรือสามารถดาวน์โหลดโครงการและใบสมัครได้ที่ Website: <http://ihrd.kku.ac.th/> รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และพิจารณาส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมดังกล่าว และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล วรณน้อย)

รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายวิชาการ
 รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โทร ๐ ๔๓๒๐ ๓๒๔๕-๖ โทรสาร ๐ ๔๓๒๐ ๓๒๖๐